



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เปิดใจ...ที่ 1 คณะยอดนิยม



"คม ชัด ลึก" ภูมิใจเสนอผู้พิชิตที่ 1 ในคณะยอดนิยมทั้ง 9 คน ติดต่อกัน 2 ตอน จากเด็ก ม.ปลาย ที่เข้าสู่แข่งขัน 107,969 คน เพื่อช่วงชิงที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชน 70,484 คน ผ่านระบบ "แอดมิชชันส์" แท้จริงพวกเขาและเธอต้องขยันและตั้งใจเรียนมากๆ ถึงได้ตั้งใจหวัง...

### ตอน1. ขยันตั้งใจเรียน

นิสิตคณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย น้องตัน  
หรือ นายปรเชษฐ์

มนัสศิริเพ็ญ ผู้หอบคะแนน 9316.75 คร่าอันดับ 1 ในการสอบแอดมิชชันส์ และได้คะแนนสูงสุดของสายศิลป์ เล่าว่าดีใจมากๆ ที่สอบได้อันดับ 1 ของนิติฯ ทั้งที่ไม่คาดหวังมาก่อน จริงๆ แล้วเป็นคนอ่านหนังสือน้อยมาก อย่างช่วงสอบแอดมิชชันส์อ่านเพียงเดือนเดียวก่อนสอบ แต่อ่านวันละ 10 ชั่วโมง



รมภีรักษ์ ย่างเข้า ม.1-3 ที่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอดมศึกษา แต่เวลานี้เขาคือ "น้องใหม่" นิติฯ น้องรตเฉลี่ย 3.98 แต่ต้องตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ เลือกเรียนสิ่งสำคัญที่สุดคือ ขยันอ่าน เรียนรู้ด้วยตัวเอง

นแล้วชอบหลับ อีกอย่างการอ่านหนังสือกับเพื่อนๆ จะได้นแนวคิดหลากหลาย แต่ละคนมีวิธีการคิดแตกต่างกัน นำมาแบ่งปันความรู้กันได้" น้องตัน เผยเคล็ดลับ

ทว่า หนุ่มวัย 18 คนนี้ มุ่งมั่นแต่เรื่องเรียนเท่านั้น เขายังเป็น

นักกิจกรรมด้วย สมัยเรียนที่เตรียมอุดมศึกษา ก็เป็นพิธีกร พอขึ้น ม.6 ก็เป็นประธานชมรมเชียร์ เป็นอาสาสมัครไปสอนภาษาอังกฤษให้น้องๆ ร.ร.วัดปทุมวนาราม

"ผมชอบทำกิจกรรมมากๆ เพราะได้เพื่อน ได้ประสบการณ์ ที่สำคัญเป็นการใช้ชีวิตที่ได้มากกว่า ตำราเรียน แต่การเรียนก็เป็นสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบ ถ้ารู้จักแบ่งเวลา และมุ่งมั่นทำสองสิ่งให้ดีไปพร้อมๆ กัน แต่การทำกิจกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่ง การเรียนต่างหากที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตช่วง ม.ปลาย ของทุกคน"

**น้องตัน** เล่าว่า เด็กๆ อยากเป็นครู แต่โตขึ้นทราบว่าเป็นครู ไม่ต้องเรียนครูก็ได้ เพียงมีความรู้ในเรื่องที่สอน และรู้จักถ่ายทอดสู่ผู้อื่น ก็เป็นครูได้ การสอบแอดมิชชันส์ก็เหมือนกัน ไม่ต้องยึดติดกับสถาบัน เพราะผลสอบตรงนี้ไม่ได้ชี้ว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต น้องๆ ที่จะสอบแอดมิชชันส์ในปี 2551 อยากให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มาก เพราะข้อสอบที่ใช้สอบมาจากการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งควรเริ่มสำรวจตนเองว่าชอบอะไร อยากทำงานอาชีพไหน เวลาเลือกคณะก็เลือกคณะที่ชอบ

### **พ่อแม่กำลังใจที่ดีที่สุด**

**น้องแดงไทย หรือ น.ส.กรณิศ ตักดีศรีชัย** ได้คะแนน 8826.25 อันดับ 1 ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ดีใจมาก ที่รู้ว่าติดนิเทศฯ จุฬาฯ แต่ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ที่ 1 แม้ตอนเรียนอยู่ที่ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้นได้เกรดเฉลี่ย 3.92

"เคล็ดลับในการเรียนของหนู คือ ตั้งใจในห้องเรียนให้มาก รู้จักแบ่งเวลาเรียน และการทำงานกิจกรรมออกเป็นสัดส่วน อย่างตอนที่เรียนอยู่ที่ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียน ต้องซ้อมรำไทย การแบ่งเวลาเรียนจึงจำเป็น ส่วนการเตรียมตัวในการสอบ จะอ่านก่อนสอบ 1 เดือน อ่านทั้งวัน และทุกวัน ถ้าช่วงไหนเหนื่อยก็หยุดพัก"

**สาวน้อยวัย 18** ย้ำต่อว่า การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีและทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องเรียน เพราะการเรียนในห้องเรียนเป็นความรู้ที่ต้องนำไปสอบ และไปใช้ในการเรียนต่อไป อีกอย่างที่มีความสำคัญในการเรียน คือ กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่และพี่สาว ที่ช่วยสนับสนุน และให้อิสระเต็มที่ในการเลือกเรียน แต่มีบางช่วงที่เล่นมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่ก็ดุเตือน ส่วนเพื่อนๆ และอาจารย์คอยช่วยแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการเรียน การอ่านหนังสือ

"เพื่อนที่พลาดโอกาสในการสอบครั้งนี้ก็ไม่อยากที่จะให้คิด หรือเสียใจมาก เพราะยังมีความหวังในปีหน้า ส่วนน้องๆ ที่จะสอบแอดมิชชันส์ในปีหน้า ขอให้ตั้งใจจริง พยายามอย่างเต็มที่ และที่สำคัญควรแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดี"

### **เรียนในห้องแจ้ง !**

**เด็กเก่งอีกคน น้องกัน หรือ นายภุชชดี จ่าเจริญ ดิดอันดับ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ** ด้วยคะแนน 8512.75 เล่าว่า เรียนชั้นประถมศึกษา จนถึง ม.ต้นและ ม.ปลายที่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มาตลอด จนจบม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.89

**นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ** เล่าต่อว่า เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนตัว เพราะน่าเบื่อ ไม่เข้าใจ และอึดอัดมาก เวลาเรียนตัว จึงไม่ค่อยตั้งใจเรียน สู้การเรียนในห้องเรียนไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรการเรียนตัวก็ช่วยให้เข้าใจในส่วนที่ไม่เข้าใจในห้องเรียนได้ ส่วนเคล็ดลับในการเรียนหนังสือ เน้นไม่เครียดกับการเรียน และสนใจเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก แต่ก็มีเล่นบ้าง เรียนบ้าง โดยแบ่งแยกเวลาออกจากกัน ส่วนในช่วงการสอบแอดมิชชันส์นั้น จะอ่านช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสอบ อ่านทั้งวัน แต่ก่อนหน้านั้นก็มีอ่านไว้บ้างแล้ว

กำลังใจที่ทำให้สอบติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆ นั้น **น้องกัน หนูวัย 17** บอกว่า มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มอบให้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการเรียน ปล่อยให้อิสระทั้งทางด้านความคิด การเลือกเรียนคณะที่จะเรียน ไม่เคยบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ รวมไปถึงอาจารย์และเพื่อนๆ ก็มีส่วนช่วยในการเรียนด้วย

**น้องกัน** ย้ำว่า การสอบแอดมิชชันส์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะจริงๆ แล้วต้องให้สอบติดในคณะที่ดี สถาบันที่ดี แต่เมื่อจบไปแล้ว ไม่ทำงานก็ไม่สามารถก่อให้เกิด

**ประโยชน์ได้** ฉะนั้นการตั้งใจเรียนจนจบ และมีความรู้จริงในเรื่องที่เรียนมา สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่างหาก ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ไขว่จะต้องยึดติดอยู่ที่สถาบัน

ส่วนน้องๆ ที่จะสอบแอดมิชชันส์ ในปีถัดไป น้องกันฝากให้อ่านหนังสือเรียนอย่างตั้งใจ และจับใจความสำคัญให้ได้ เพราะถึงจะอ่านหลายรอบ แต่ไม่เข้าใจ เป็นการสูญเสียเวลาแต่ไร้ประโยชน์ แต่ไม่ควรเครียดกับการอ่านหนังสือมาก ควรอ่านหนังสือตั้งแต่ ม.4 อย่างมาเร่งรัดอ่านเฉพาะในช่วงก่อนสอบ เพราะจะทำให้เครียด และความเครียดนี้เองที่จะทำให้เราไม่มีสมาธิ สติ ในการทำข้อสอบ

**"แอดฯ" ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต**

**น้องโฉ๊ะ หรือ น.ส.ณัฐษา อัครชนานนท์** คว้าอันดับ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยคะแนน 9121.75 เล่าว่า จบ ม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.99 แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะติดอันดับ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ และไม่ได้คาดหวังอะไรมาก

1 ใน 9 ที่ติดอันดับ 1 ของคณะเศรษฐศาสตร์ **น้องโฉ๊ะ** เล่าต่อว่า การเรียนเน้นการตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านทบทวนบทเรียนทุกครั้ง พยายามทำความเข้าใจกับบทเรียนที่ได้เรียนในแต่ละวัน เวลาใกล้จะสอบก็ทบทวนบ่อยๆ อ่านก่อนสอบเล็กน้อยก็จำได้แล้ว แต่ไขว่ว่าอ่านหนังสืออย่างเดียว การทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยก็จำเป็น ทำให้ผ่อนคลายจากการเรียนได้ดี

ส่วนเรื่องของการเรียนดี หรือกวตริชา **น้องโฉ๊ะ** เล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า เรียนดีไม่จำเป็นสำหรับการสอบแอดมิชชันส์มากนัก เพราะไม่ได้ช่วยอะไรมาก หากต้องการจะดีให้ได้ประโยชน์ ก็ต้องทำความเข้าใจด้วย ไม่ใช่ว่าเรียนดีตามเพื่อน ถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ เรียนในห้องเรียนน่าจะดีกว่าไม่ต้องเสียเงิน อาจารย์ก็มีคุณภาพในการสอนเหมือนกัน เรียนเอง อ่านเอง ทบทวนเอง จะทำให้จำเนื้อหาได้มากกว่า

ตอบท้าย ! "น้องโฉ๊ะ" ฝากถึงผู้ที่กำลังจะสอบแอดมิชชันส์ ในปี 2551 ว่า **ขอให้ตั้งใจ ใครที่คิดว่าอ่านหนังสือไม่ทันอย่าท้อแท้ คิดมาก ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด ดีกว่าไม่อ่านเลย** ส่วนเพื่อนที่พลาดหวัง ไม่อยากให้เครียด เพราะแอดมิชชันส์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ยังมีมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพอีกมากมาย อยากให้เปิดใจให้กว้าง เพราะการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่จะตัดสินชีวิตของเราตลอดไป

**0 ซลัฟร อร่ามเนตร 0 เรื่อง/ภาพ**

**ตอน 2.**

**แบ่งเวลา-อ่านกฎวิธี**

**น้องใหม่แห่งรั้วจามจุรี ผู้ที่สอบได้คะแนน 9,214 สูงสุดสายวิทย์ และอันดับ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ น้องปาน หรือ นายช่วยราช วงศ์รัตนานนท์ อายุ 17 ปี** เล่าว่า ดีใจและภูมิใจมากกับผลสอบที่ออกมา ถือเป็นผลตอบแทนที่ได้พยายามมาตลอด ตอนเรียน ม.ปลายที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย 3.98 โดยก่อนหน้านั้นเรียนชั้นประถมศึกษามาหลายโรงเรียน เพราะต้องย้ายตามคุณพ่อที่เป็นผู้พิพากษา ไม่ว่าจะ ร.ร.ปรีชาานุศาสน์ รร.อัสสัมชัญ สำโรง และ ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย เป็นต้น **ต่อมา ก็เรียน ม.ต้น ที่ ร.ร.สาธิตศรีนครินทร์โรดม ปทุมวัน**น้องใหม่ วิศวะจุฬาฯ เล่าต่อว่า ที่เลือกเรียนวิศวะ เพราะอยากเรียนด้านวิศวกรรม เพราะเห็นว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้ และนำมาเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ช่วยพัฒนาประเทศ ส่วนเคล็ดลับการเรียนนั้น ต้องรู้จักแบ่งเวลา รู้จักค้นคว้าเพิ่มเติม การเรียนดีเป็นเพียงการสะสมความรู้ จะได้ไม่อ่านหนังสือหนักเกินไป อย่างช่วงก่อนสอบแอดมิชชันส์ อ่านเพียงวันละ 5 ชม.

“การอ่านหนังสือกฎวิธีมีความจำเป็นในการสอบและการเรียนอย่างมาก เพราะถึงอ่านหลายครั้งจับใจความสำคัญของเรื่องที่ไม่ได้ก็เหมือนการอ่านผ่านๆ ไม่ได้ความรู้ อีกทั้งทำให้เสียเวลา การอ่านจำเป็นต้องฝึก ตอนแรกอาจอ่านจากหนังสือที่ชื่นชอบ อย่างผมชอบอ่านมังกรคุสูสิบทิศ เป็นนวนิยายที่อ่านนอกเวลา ทำให้ผมรักการอ่าน พอมาอ่านหนังสือเรียนก็เป็นเรื่องที่ชอบไปด้วย” น้องปาน เล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ส่วนเพื่อนๆ ที่พลาดในการสอบแอดมิชชันส์ น้องปาน ฝากว่า **ไม่ต้องเสียใจ เรียนที่ไหนก็ดีเหมือนกัน อย่างคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็จบมาจาก ม.รามคำแหง ยังสามารถทำงานที่**

## ดี และเลี้ยงลูกได้อย่างดีเยี่ยม

### ไม่เคยเรียนตัวก็เป็นที 1 ได้

สาวน้อยวัย 18 ปี อย่าง น้องโบว์ หรือ น.ส.ชไมพร ศิริสังข์วัฒน์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบได้คะแนน 8,987.50 เรียนจบจากสายศิลป์-ภาษาเยอรมัน ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.98 ก่อนหน้านั้นเรียนประถมศึกษาที่ ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา และ ม.ต้น ที่ ร.ร.ศึกษานารี บอกเคล็ดลับในการเรียนของเธอว่า

ก่อนอื่นต้องตั้งใจเรียนในห้อง รู้จักแบ่งเวลาอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนเมื่อเรียนเสร็จ อย่าไปเครียดกับการอ่านหนังสือมาก ควรรู้จักผ่อนคลายบ้าง แต่ช่วงใกล้สอบแอดมิชชันส์ต้องอ่านสรุปข้อสอบทุกวัน ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ถามเพื่อนหรืออาจารย์ที่สอน

"ไม่เคยเรียนตัวเลย เพราะถ้าตั้งใจเรียนในห้องเรียน ก็สามารถทำข้อสอบได้ เข้าเรียนในคณะที่อยากเรียน ข้อสอบที่นำมาสอบนั้นมาจากการเรียนในห้องเรียนมากกว่าที่มาจากหนังสือตัว แต่การเรียนตัวก็ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ไม่รู้ หรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันออกไป" น้องใหม่อักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว

นอกจากต้องตั้งใจเรียนด้วยตัวเองแล้ว กำลังใจจากครอบครัวก็สำคัญไม่น้อย น้องโบว์บอกว่า คุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่าง อีกทั้งให้อิสระในการเรียน การตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก

สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบแอดมิชชันส์ในปี 2551 น้องโบว์ แนะนำ อยากรู้ให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโอเน็ต เอเน็ต หรือคะแนนจีพีเอ จีพีเอเอ็กซ์ ต่างมาจากในห้องเรียนทั้งสิ้น ควรเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ ม.4 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม รวมทั้งค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากเป็น อยากรเรียนอะไร เพราะตอนเลือกคณะนั้นเลือกได้ครั้งเดียว ต้องมั่นใจในคณะที่อยากเรียน และเมื่อเลือกเรียนแล้วควรตั้งใจให้เต็มที่ 0 นอนมากสมองปลอดโปร่ง "เพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสในปีนี้อาจไม่ต้องเสียใจ อย่าเพิ่งท้อ ให้พยายามมุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มาก ปีหน้าค่อยสอบใหม่ ส่วนน้องๆ ที่จะสอบในปีหน้าให้พยายามเรียนให้เต็มที่ ไม่ต้องเครียดในการอ่านหนังสือ แต่ควรอ่านหนังสือสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้มากๆ เพราะการนอนหลับ จะทำให้สมองปลอดโปร่ง และมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้น"

นั่นเป็นวิธีสู่ความสำเร็จฉบับของ น้องพอ หรือ น.ส.วรรศมล มหาพรธณ นิสิตอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบแอดมิชชันส์มาด้วยคะแนน 8,839.75 เอบจบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 และเรียนจบชั้นประถมศึกษาที่ ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์ และมีชมมต้นจาก ร.ร.สตรีวิทยา

อันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังแนะนำเคล็ดลับในการเรียนต่อไปว่า ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียน ถ้าไม่เข้าใจควรสอบถามครูผู้สอน และทบทวนหลังจากที่เรียนทุกครั้ง เตรียมตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มขึ้นชั้น ม.6 โดยแบ่งเป็นเวลาอ่านวันละ 5 ชม.ทุกวัน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการดิวนั้น ถ้าเรียนในห้องเรียนเข้าใจมากพอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนเสริม 0 ใช้ชีวิต ม.ปลาย ให้สนุกน้องชุนน-น.ส.มนพร พงศ์พงษ์ "น้องใหม่" คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 8,565.75 อายุ 18 ปี เล่าว่า ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้คะแนนสูงสุดของคณะ เพราะจบจาก ม.ปลาย ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.80 คิดว่าต้องมีคนเก่งมากกว่า อีกอย่างอ่านหนังสือก่อนสอบเพียงสองเดือนเท่านั้น แต่อ่านอย่างจริงจังวันละ 4 ชั่วโมง ทำให้ค่อนข้างเครียด

"ที่ทำข้อสอบได้อันดับ 1 ของคณะ น่าจะเป็นเพราะตั้งใจเรียน ทำให้ทำข้อสอบได้ ส่วนการดิวคิดว่าไม่สำคัญ เพราะถ้าตั้งใจเรียนด้วยตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องเรียน สำหรับเพื่อนที่พลาดหวังอยากให้คิดว่าชีวิตยังมีอีกยาวไกล ตอนนี้อายุยังไม่ถึง 20 ปี อนาคตยังต้องเจออะไรอีกมาก พยายามครั้งใหม่ก็ได้" น้องใหม่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

น้องชุนน ยังฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบในปีหน้า ว่า ควรให้เวลากับการเรียนให้มากเป็นพิเศษ หากไม่เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ จะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน อ่านไม่รู้เรื่อง อีกอย่างไม่อยากจะให้ตั้งความหวังเอาไว้สูงมาก และไม่อยากจะให้เครียดตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตนักเรียน ม.

ปลาย ว่าต้องเรียนอย่างนี้ อย่างนั้น เพราะจะทำให้ชีวิตในช่วงนี้ขาดรสชาติ อยากให้ทำใจสบายๆ ดีกว่า

ทุกสถาบันคุณภาพเท่ากัน

ปิดท้ายด้วย น้องชัย-นายพรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ ได้คะแนน 8,693.9 อันดับ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เผยเคล็ดลับว่าไม่ได้ตั้งความหวังว่าต้องสอบได้อันดับ 1 ของคณะ เพราะยุ่งอยู่กับเตรียมตัวเรียนตัว เพื่อจะไปสอบแข่งขันโอลิมปิกในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ประเทศรัสเซีย ส่วนที่เลือกเรียนคณะนี้ เพราะชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนแล้วสนุกมาก

**อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เล่าต่อว่า เรียนจบชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ปัญญาทรัพย์ และ ม.ต้น ที่ ร.ร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรียนต่อ ม.ปลาย ที่เตรียมอุดมศึกษา เคล็ดลับในการเรียนเน้นการอ่านหนังสือและการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก เพราะการเรียนในห้องเรียนเป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรอ่านหนังสือเรื่อยๆ วางช่วงไหนอ่านช่วงนั้น พอเข้าช่วงสอบแอดมิชชันส์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน และเน้นการฝึกทำโจทย์มากกว่าอ่านหนังสือทั้งเล่ม**

"โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายวิทย์ทั้งหมด ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มีภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ทุกวิชาที่เรียนเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้ สำหรับเพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้อะไรก็ตั้งใจที่จะเรียนในคณะที่อยากจะเรียนต่อไป ถ้าปีนี้สอบไม่ติด ปีหน้าค่อยสอบใหม่ ตอนนี้อยู่ที่เรียนสถาบันอื่นไปก่อน เพราะไม่ว่าสถาบันไหนก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน" **อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวทิ้งท้าย**

บุลชีพ อรรมเนตร เรือง

พงษ์เมธ ล่องเซ่ง ภาพ